

## **HỌC SINH TRẦN MINH DUY TÁM GƯƠNG TIÊU BIỂU CỦA LỚP 9A1**

Với 44,75 điểm xét tuyển, học sinh Trần Minh Duy, lớp 9a1, Trường THCS Lê Quý Đôn đã trở thành thủ khoa của lớp và cũng là thủ khoa của trường trong kì thi vào trung học phổ thông năm học 2024-2025. Vậy là ước mơ trở thành học sinh của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội của con đã trở thành hiện thực. Niềm vui ấy không chỉ của riêng Duy mà nó còn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình, của nhà trường nơi con học tập.

Minh Duy cho hay ,con không quá bất ngờ khi đón nhận kết quả bởi thi về con cùng các bạn cũng phần nào tự đánh giá được mức điểm của mình. Cô Nguyễn Thị Hồng Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp đồng thời là giáo viên giảng dạy bộ môn Toán cho biết : Trần Minh Duy là một cán bộ lớp-lớp phó học tập- gương mẫu,điềm đạm ,học giỏi đều các môn nhưng thế mạnh của con là môn Tiếng Anh và môn Toán. Trong mắt các thầy cô bộ môn, Duy là cậu học trò ham học hỏi.Còn trong mắt bạn bè, con như cuốn “ từ điển bách khoa biết tuốt” để giải thích , giảng giải cho các bạn nhiều điều vướng mắc trong học tập. Những câu hỏi hóc búa , con phải suy nghĩ tìm tòi để trả lời các bạn đồng thời là cơ hội mở mang kiến thức cho chính mình .Suốt 9 năm liền, Duy luôn đứng trong tốp đầu của lớp,kết quả này cho thấy sự nghiêm túc và nỗ lực không ngừng của con.

Bí quyết đạt thành tích tốt trong học tập, đạt điểm cao trong kì thi của Duy là việc chú ý nghe giảng trên lớp và tự giác học tại nhà. Ngoài giờ học trên lớp, con tự làm các bài tập theo sách giáo khoa và mở rộng ,nâng cao kiến thức,hiểu kĩ ,nắm chắc,khắc sâu những nội dung đã được học. Đặc biệt để có thể học tốt đều các môn, học sinh chúng mình cần có mục đích học đúng đắn, thời gian biểu khoa học và phương pháp học tập phù hợp. Và một điều chắc chắn không thể thiếu đó là sự quan tâm ,đồng hành của gia đình- Minh Duy chia sẻ.

Năm học 2023-2024 khép lại,Trần Minh Duy cùng tập thể 9A1 đã viết thêm trang truyền thống thật đẹp cho ngôi trường còn rất trẻ- Trường

THCS Lê Quý Đôn-Long Biên -Hà Nội. Hôm nay chắc con cũng đã nộp hồ sơ nhập học vào trường mới,các thầy cô ở ngôi trường nhỏ bé này luôn dõi theo và chúc Minh Duy không ngừng cố gắng ,luôn giữ vững đam mê, gặt hái nhiều thành công trên con đường chinh phục tri thức. Hãy luôn là tấm gương sáng để các em noi theo và học tập nghe con!

**TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN**